

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
๑	การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันการเป็นข้าราชการที่ดี	๘๐ ราย	บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ทส. ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐๓ ราย ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๓ ราย ๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) กระทรวงฯ เลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไปก่อน และได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Teleconference ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ มิ.ย.๒๕๖๓ ๓. สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รุ่น โดยมีข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๒๔ ราย	-
๒	การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓ ช่องทาง	การมีส่วนร่วมในการนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	๑. ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ e-petition ๒. ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ webmaster@dgri.mail.go.th	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
				๓. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อ ๖ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียน หรือให้ข้อมูล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน	
๓	กระจายการส่งเสริมคุณธรรมลงสู่พื้นที่ โดย ยึดหลักพัฒนาพื้นที่ตามภารกิจและ การมีส่วนร่วมให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อน	๒๗ แห่ง	มีหน่วยงานองค์กรที่ ส่งเสริมและกระตุ้น การจัดกิจกรรมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพิ่ม มากขึ้น	นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมถวาย พระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง ๑๒ เขต	-
๔	การจัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง/สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม/เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๘๐ ราย	เกิดชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือ หน่วยงานคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น	วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หา น่ายาก โดยมี นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคาร ๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย ธ.ก.ส. ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือพื้นที่ฟูของทาง ธ.ก.ส. ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชนสร้างไทย พร้อมเสนอ รายชื่อกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๕๗๔ แห่ง เพื่อให้กรม ทรัพยากรน้ำบาดาลพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการเตรียมความพร้อม	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
				ในการลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำแล้งภาคการเกษตรของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี และโครงการต้นแบบนำร่องเพื่อขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่าง ยั่งยืน ในพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)	